
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจ าปี 2563  

วันที่   13  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 

........................................ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 ผู้มาประชุม   
1 นายวิทยา  ชัยศิร ิ ประธานสภา อบต.สุโสะ วิทยา  ชัยศิริ 
2 นายนิตย์  เสยีมไหม สมาชิกสภา อบต.สโุสะ นิตย์  เสียมไหม 
3 นายประสิทธ์ิ  จิโสะ สมาชิกสภา อบต.สโุสะ ประสิทธ์ิ  จิโสะ 
4 นายนิรันดร์  ชูแก้ว สมาชิกสภา อบต.สโุสะ นิรันดร์  ชูแก้ว 
5 ว่าท่ี ร.ต.กฤษณะ หยงสตาร ์ สมาชิกสภา อบต.สโุสะ ว่าท่ี ร.ต.กฤษณะ หยงสตาร ์
6 นางชลธิชา  ปานแดง สมาชิกสภา อบต.สโุสะ ชลธิชา  ปานแดง 
7 นายสุนทร  ยิ้มย่อง สมาชิกสภา อบต.สโุสะ สุนทร  ยิ้มย่อง 
8 นายวิชาญ  เก้าเอี้ยน สมาชิกสภา อบต.สโุสะ วิชาญ  เก้าเอี้ยน 
9 นายประยรู เพชรหิน สมาชิกสภา อบต.สโุสะ ประยรู เพชรหิน 
10 นางสาวหทัยรัศ หยงสตาร ์ สมาชิกสภา อบต.สโุสะ หทัยรัศ หยงสตาร ์
11 นายสุวรรณ์  มัธยันต์       สมาชิกสภา อบต.สโุสะ สุวรรณ์  มัธยันต์       
12 นายเฟิน  ชูอ่อน สมาชิกสภา อบต.สโุสะ เฟิน  ชูอ่อน 
13  นายเชย  หลักขัน            สมาชิกสภา อบต.สโุสะ เชย  หลักขัน            
14 นายมนพ  หนูหมาด รองประธานสภา อบต.สุโสะ มนพ  หนูหมาด 
15 นายระพิน  ชูแก้ว สมาชิกสภา อบต.สโุสะ ระพิน  ชูแก้ว 
16 นายสุรศักดิ์  ศรสีวัสดิ์          สมาชิกสภา อบต.สโุสะ สุรศักดิ์  ศรีสวสัดิ์          
17 นายสุวิทย์    สรรเพ็ชร สมาชิกสภา อบต.สโุสะ สุวิทย์    สรรเพ็ชร 
18 นายปรีดา  เสลา สมาชิกสภา อบต.สโุสะ ปรีดา  เสลา 
19 นายเปลือน  เสลา สมาชิกสภา อบต.สโุสะ เปลือน  เสลา 
    
 ผู้ไม่มาประชุม   
 -ไม่ม ี   
 ผู้เข้าร่วมประชุม   
1 นายสมคดิ  รองเดช นายก อบต.สุโสะ สมคิด  รองเดช 
2 นายวีระ เจริญฤทธิ ์ รองนายก อบต.สุโสะ วีระ เจรญิฤทธ์ิ 
3 นายศรายุทธ์ิ  เสียมไหม รองนายก อบต.สุโสะ ศรายุทธ์ิ  เสียมไหม 
4 นางปรานี  แสงศักดิ ์ เลขานุการนายก อบต.สโุสะ ปรานี  แสงศักดิ ์
5 นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว              ปลัด อบต.สุโสะ เด่นทยา  วุ่นแก้ว              
6 นายสมุทร์  แดงมาด  ผู้อ านวยการกองช่าง สมุทร์  แดงมาด  
7 นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว              ปลัด อบต.สุโสะ เด่นทยา  วุ่นแก้ว              
8 นางศิริยศ บิลดาวูด หัวหน้าส านักปลัด อบต. ศิริยศ บิลดาวูด 
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เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
  เมื่อได้เวลาประชุม  นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ได้
นับองค์ประชุม ครบองค์ประชุม  จึงเชิญนายวิทยา  ชัยศิริ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 

นายวิทยา  ชัยศิริ - ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ประธานสภาฯ ประจ าปี พ.ศ. 2563  
    “บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลสุโสะ  ณ  บัดนี้” 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวิทยา  ชัยศิริ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทางท่ีประชุม 
 (ประธานสภาฯ)  รับทราบขอเรียนเชิญครับ 
นายสมคิด  รองเดช   - สวัสดีท่านประธาน สมาชิกทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆคน การประชุมในวันนี้               
นายกฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทางที่ประชุมรับทราบหลายเรื่อง ดังนี้  

๑. เรื่องงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและรวมถึงหน่วยงานอื่น 
เช่น อบจ.ตรัง จึงขอแจ้งให้ทางที่ประชุมรับทราบว่า ในส่วนของเงิน
งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปี ๒๕๖๓ นี้เราได้มาประมาณ แปดล้านหก
แสนกว่าบาท ในการด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.รอบสูนย์วิจัย หมู่ที่ ๕ 
ประกอบกับ ทางอบจ.ตรัง ก็ได้อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งต่อเติมถนนสาย
หนองผักฉีดมาเชื่อมต่อกับ หมู่ที่ ๑๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้เช่นเดียวกัน 
แต่ตามท่ีทราบ ว่างบประมาณจากภาคของรัฐบาล ประจ าปี ๒๕๖๓ นี้ ช้า
กว่าก าหนด ซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ระหว่าการพิจารณาฯ อยู่ จึงท าให้งบประมาณท่ีจะ
ลงมายังท้องถิ่นทุกแห่งช้าไปด้วย จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในการตอบ
หรือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบด้วย 

๒. ต้องขอขอบคุณไปยังทุกส่วนที่เก่ียวข้อง กรณีเกิดไฟไหม้สวนยางพารา ของ
หมู่ที่ ๖ ประมาณ ๕๐ ไร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ ประชาชน 
รวมถึงน้ าดับเพลิงจากหน่วยงานอื่น ในการช่วยกันดับไฟดังกล่าว ก็ถือว่ายังมี
ความโชคดีอยู่บ้างตรงที่ ทางเราได้ไปขุดลอกห้วยหมู่ที่ ๗ ท าให้ไฟไม่สามารถ
ลุกลามได้ ซึ่งหารไม่มีการขุดลอกไว้เชื่อว่าชาวสวนจะได้รับความเดือดร้อนอีก
กว่าหลายสิบไร่  

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายวิทยา  ชัยศิริ  ขอให้สมาชิกสภาฯลงมติรับรองรายงานประชุมสภาฯครั้งท่ีแล้วด้วย 
 (ประธานสภาฯ)   
ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาดังนี้ 
   รับรอง   18 เสียง 
                                           ไมร่ับรอง 0  เสียง 
                                           งดออกเสียง 1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งพิจารณาแล้วเสร็จ                             
-ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๕.๑ เรื่องก าหนดสมัยประชุม 
นายวิทยา  ชัยศิริ  -  เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี และสมัยประชุมสภาฯสมัย     
(ประธาน)   สามัญสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญสมาชิกฯเสนอด้วยครับ 
ที่ประชุม - มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ ๓ สมัย ดังนี้ 
       สมัยสามัญสมัยที่ ๑ (ได้ก าหนดไปแล้ว)ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
       สมัยสามัญสมัยที่ ๒                       ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
       สมัยสามัญสมัยที่ ๓                    ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
        และมีมติก าหนดประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไปในวันที่ ๑๐–๒๔ ก.พ.๒๕๖๔  
 ๕.๒ พิจารณาขออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
นายวิทยา  ชัยศิริ             - ขอเชิญท่านายกช่วยอธิบายรายเอียดให้สภาฯได้ทราบเพ่ือประกอบการ 
(ประธานฯ)    พิจารณาด้วยขอเรียนเชิญครับ 
นายสมคิด  รองเดช  - ขอบคุณท่านประธาน  เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาต าบลฯ นั้นนายกฯ
  ซึ่งตามที่ท่านสมาชิกฯหลายท่าน ได้เสนอเรื่องในการจัดท าโครงการต่างๆเพ่ือ 
 บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า 
 งบประมาณท่ีตั้งจ่ายในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นั้นมีไม่เพียง 
 พอที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้เป็นไปโดยความสะดวก 
 และรวดเร็วได้ จึงจ าเป็นที่บางโครงการจะต้องอาศัยงบประมาณจากการจ่าย 
 ขาดเงินสะสม ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ก่อนอ่ืนผมขอแถลงรายละเอียด 

 เงินสะสม  ณ  ตอนนี้ หลังจาก กันไว้เป็นส ารองเงินสะสมตามระเบียบ 15%  ส ารอง 
งบบุคลากร 3  เดือน ส าหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  และรวมถึงกันไว้กรณี
สาธารณภัยตามระเบียบแล้ว ยังมีเพียงพอในการเสนอโครงการเพ่ือให้สภาพิจารณา
อนุมัติ จ านวน ๔๙๓,๐๐๐ บาท ตามรายละอียดโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ต่อสมาชิกสภาฯทุกท่านตามโครงการดังต่อไปนี้ 

1.โครงการขุดลอกห้วยส้ม  หมู่ที่ ๑๐  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง
ถ้าทางสมาชิกอาจจะมีข้อสังเกต ว่าท าไมถึงมีการขุดลอกห้วยหนองคลองบึง
จ านวนหลายโครงการแล้ว ตามที่ได้ให้เหตุผลไปบ้างแล้วว่า อย่างแรกคือการ
ป้องกันน้ าท่วมขัง ซึ่งทางสมาชิกก็รับรู้ได้ว่ามาปีนี้รายการน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่
ต าบลของเราเกือบไม่มีเลย และอีกอย่าง ห้วย หนอง คลองบึงดังกล่าว ผ่าน
การเป็นห้วย เป็นหนอง เป็นคลอง และบึงมา เป็นระยะเวลา 
หลายปีแล้ว ท าให้เกิดการตื่นเขิน เมื่อตื่นเขินแล้วนอกจากจะท าให้น้ าไหลไม่
สะดวก และง่าย ต่อการบุกรุกของชาวบ้าน ซึ่งการขุดลอกดังกล่าว นับว่าเป็น 
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อีกทางหนึ่งในการป้องกันการบุกรุกของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี   จึงขอให้
สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย 
๒.โครงการขุดลอกห้วยป่ายาง หมู่ที่ ๑๐  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ลึกเฉลี่ย 
๒.๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐  เมตร งบประมาณ ๒๐๓,๐๐๐ บาท นี้ก็เป็นอีก
โครงการหนึ่ง ของการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซึ่งทางสมาชิกจะเห็นว่า ณ จุดนี้
จะเกดน้ าท่วมขัง เป็นอุปสรรคต่อการท าสวนของชาวบ้านในพื้นที่มาโดย
ตลอด  และอีกส่วนก็คือเหตุผลตาม โครงการแรกในการป้องกันการบุกรุก
ห้วยสาธารณะประโยชน์ จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาอนุมัติด้วย 

นายวิทยา  ชัยศิริ  - ตามท่ีท่านนายกฯอธิบายมาไมท่ราบว่ามีสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
(ประธานฯ)   
ที่ประชุม   - ไม่มี  
นายวิทยา  ชัยศิริ  - หากไม่มีสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพ่ิมผมจึงขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติ 
(ประธานฯ)  ให้จ่ายขาดเงินสะสมทีละโครงการ ดังนี้  

- ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกห้วย
ส้ม  หมู่ที่ ๑๐  ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๘ เสียง 
ไมอ่นุมัติ  ๐  เสียง 
งดออกเสียง ๑   เสียง 

- ขอให้สมาชิกยกมือลงมติในการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมโครงการขุดลอกห้วย
ป่ายาง หมู่ที่ ๑๐ ขอเชิญยกมือลงมติครับ  

ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     
อนุมัติ ๑๘ เสียง 
ไมอ่นุมัติ  ๐  เสียง 
งดออกเสียง ๑   เสียง 

 ๕.๓ พิจารณาขออนุมัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

นายวิทยา  ชัยศิริ           - ขอเชิญท่านายกช่วยอธิบายรายเอียดให้สภาฯได้ทราบเพ่ือประกอบการ 
(ประธานฯ)  พิจารณาด้วยขอเรียนเชิญครับ 
นายสมคิด  รองเดช   - ขอบคุณท่านประธาน  เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓  ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งบลงทุน รวม 
๒๕๐,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์เครื่องด าเพลิง เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิดหาบหาม เดิม ใน
รายการข้อต่อท าด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาด ๓.๐๐ นิ้ว ตะแกรงทองเหลือง ๑ 
อัน ขอแก้ไขเป็น ข้อต่อท าด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาด ๒.๕๐ นิ้ว ตะแกรง
ทองเหลือง ๑ อัน ส่วนรายการอ่ืนๆยังคงเหมือนเดิม จึงขอให้ทางสมาชิกได้พิจารณา
อนุมัติด้วย  

นายวิทยา  ชัยศิริ  - ตามท่ีทางท่านนายกฯ ได้อธิบายมาไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่   
(ประธาน) 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
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นายวิทยา  ชัยศิริ  - หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ผมขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติในการแก้ไข
(ประธาน)   เปลี่ยนแปลค าชี้แจงงบประมาณ ขอให้ยกมือลงมติครับ 
ที่ประชุม                 - มีมติดังนี้     

อนุมัติ ๑๘ เสียง 
ไมอ่นุมัติ  ๐  เสียง 
งดออกเสียง ๑   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
นายวิทยา  ชัยศิริ - ในเรื่องอ่ืนๆไม่ทราบว่าท่านใดมีเรื่องอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 
 (ประธาน) 
นายสมคิด  รองเดช - ขอบคุณท่านประธาน  ทางฝ่ายบริหารมีเรื่องที่จะหารือกับทางสมาชิกสภาฯทุกท่าน
นายกฯ ถึงโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประจ าปี ๒๕๖๓ ในส่วนนี้ของให้ทางท่าน  
 ศรายุทธิ์  เสียมไหม รองนายกฯช่วยอธิบายขยายความแทนของเชิญครับ  
นายศรายุทธิ์  เสียมไหม - ขอบคุณท่านนายกฯ เรียนท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการทัศน   
  (รองนายกฯ)  ศึกษาดูงานในครั้งนี้ ตามที่ได้ร่วมหารือกับฝ่ายบริหารด้วยกันรวมถึงสมาชิกบางส่วน มี 
 ความเห็นร่วมกันหลักๆคือ เรื่องที่อบรมและการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ ในส่วนของอบรม 
 จะมีเรื่องกฎหมายต่างๆเช่น เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต กฎหมาย พรบ.ข้อมูล 
 ข่าวสาร พรบ.ละเมิด ระเบียบการประชุมของสภา และกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ส่วน 
 การดูงานจะมีเรื่องที่สอดคล้องกับต าบลเราเป็นหลัก เช่นการบริหารจัดการองค์กร  
 ทฤษฏีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การ 
 บริหารจัการขยะ รวมถึงโครงการตามพระราชด าริ  ซึ่งจะไปในช่วงต้นเดือน มีนาคม   
 ปี ๒๕๖๓ ประมาณ ๕-๖ วัน รายละเอียดอ่ืนที่แน่นอนจะได้แจ้งให้ทางสมาชิกทราบ 
 อีกครั้ง และเนื่องจากช่วงนี้ก็เหมือนเช่นทุกปี คือเราจะด าเนินโครงการดังกล่าว ในช่วง 
 ที่ ไม่ได้กรีดยาง ในครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนสมาชิกได้ติดต่อกับส านักปลัด ถึงการเข้าร่วม 
 โครงการดังกล่าวนี้ได้ 
นายวิชาญ  เก้าเอ้ียน - เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร กระผมขอแสดงความคิดเห็นสักเล็กน้อง ในส่วนของ
(ส.อบต.ม.๕)   การดูงาน คือในหลายครั้งที่ผ่านมา เราดูงานกันหลายแห่งหลายที่มาก กลับมายังที่พัก 
 บางทีดึกดื่น เช้าก็ต้องรีบตื่นเพ่ือไปศึกษาดูงานต่อ จึงเห็นว่าไม่มีเวลาได้ผ่อนคลาย ได้ 
 พักผ่อนเลย ขอเสนอให้สัก ๕-๖ โมงเย็นน่าจะถึงที่พักเพ่ือให้ได้มีเวลาเดินเล่นหรือ 
 จับจ่ายใช้สอยบ้าง ส าหรับในปีนี้ จึงขอให้ทางฝ่ายบริหารได้วางแผนในการเดินทาง  

 การศึกษาดูงาน ให้ค านึงถึงเวลาที่เสนอด้วย ส่วนอีกเรื่องคือการซ่อมแซมถนนเนื่องจาก 
เห็นว่าในช่วงรอบที่ผ่านมาฝนตกตลอดส่งผลให้ถนนเกิดความช ารุจได้โดยง่าย และที่
สังเกตไม่ใช่แต่เฉพาะหมู่ที่ ๕ หมู่อ่ืนๆก็เช่นเดียวกัน จึงเรียนไปยังประธานสภาฯผ่านไป
ยังฝ่ายบริหาร ในการซ่อมแซมถนนดังกล่าว เพราะเห็นว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งแล้ว 
ขอบคุณครับ 

นายสุวิทย์  สรรเพ็ชร  - เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของกระผมมีเรื่องที่จะ  
  (ส.อบต. ม.๑๐)  หารือไปยังฝ่ายบริหาร สืบเนื่องจาก หมู่ที่ ๑๐ ต้องการที่จะต่อท่อประปา ระยะทาง 
 ประมาณ กว่า ๓๐๐ เมตร คิดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ส่วนใน 
 เรื่องของค่าแรง ประชาชนในหมู่บ้านจะช่วยกันด าเนินการเอง ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าหาก 
 ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของวัสดุจะช่วยประหยัดค่าแรงลงได้มาก และถ้าหากได้ 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ ขอรับรองว่าในพ้ืนที่ หมู่ ๑๐ มีน้ าใช้ได้ไม่ขาดแคลนทุกครัวเรือน  
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 ๑๐๐ % และอีกเรื่อง เนื่องจากประชาชนหมู่ ๑๐ ได้หารือและมีความเห็นร่วมกันว่าจะ 
 ปลูกต้นไม้ระหว่าง ๒ ข้างทางถนน ในเขตพ้ืนที่ หมู่บ้าน จึงขอแจ้งมายังฝ่ายบริหารว่า 
 หากจะขอรับการสนับสนุนพันธ์ไม้เพ่ือน ามาปลูกจะได้หรือไม่ ขอขอบคุณครับ 
นายสุวรรณ์  มัธยันต์  -เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม     
  (ส.อบต.ม.๗)  ต้องขอขอบคุณไปยังฝ่ายบริหารในการขุกลอกคู/ล าน้ า เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ า 

 ท่วมได้ในระดับหนึ่ง แต่ที่ยังเป็นห่วงคือช่วยรอยต่อของ หมู่ที่ ๖ กับหมู่ท่ี ๗ ซึ่งในหมู่ที่  
๖ ได้มีการวางท่อ ซึ่งบริเวณดังกล่าวน่าจะเป็นพ้ืนที่ซึ่งเคยเป็นคูเคยเป็นล าน้ าไหลผ่าน 
แต่มื่อมีเอกชนมาวางท่อแล้วท าให้น้ าไหลช้า และท าให้เกิดน้ าท่วม จึงขอแจ้งมายังฝ่าย
บริหารให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบด้วย ขอบคุณครับ 

น.ส.หทัยรัศ หยงสตาร์ - เรียนท่านประธานฯ คณะผู้บริหารและสมาชิกฯทุกท่าน  ดิฉันถือขอหารือเนื่องจาก มีผู้
(ส.อบต.ม.๖)  เดือนร้อนเรื่องน้ า และได้น าภาชนะมาเอาน้ าที่ระบบประปา ของหมู่ที่ ๖ ซึ่งในส่วนนี้ท า 
 ให้ค่าไฟ ที่ต่อจากบ้านผู้ให้ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น จึงขอหารือว่าในส่วนนี้ทางอบต.สุโสะ  
 สามารถที่จะช่วยได้หรือไม่ และอีกเรื่อง การพูดจาของเจ้าหน้าที่เรียนไปยังฝ่ายบริหาร 
 ว่าเจ้าหน้าที่ ของ อบต.สุโสะบางคนพูดจาหยาบคาย ไม่ค่อยให้เกียรติกับสมาชิกผู้ทรง 
 เกียรติเลยจึงขอให้ทางฝ่ายบริหารได้ตักเทือนเจ้าหน้าที่บางคนด้วย ขอบคุณค่ะ 
นายสมคิด  รองเดช - ขอบคุณท่านสมาชิกฯทุกท่าน ครับ ในส่วนของการการศึกษาดูงานที่ทางท่านวิชาญ 
(นายกฯ)  เสนอ จะได้น ามาพิจารณาแน่นอน เพราะทางข้าพเจ้าเองก็มีความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกัน  
 ในส่วนของทางหมู่ที่ ๑๐ เรื่องท่อประปา กับงบประมาณในการปลูกต้นไม้ ต้องขอ 
 กลับไปดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก่อนเพราะปีนี้ในส่วนงบซื้อวัสดุ ตั้งไว้อาจจะไม่ 
 พอจ่าย ในส่วนของการจัดซื้อต้นไม้ก็เช่นเดียวกัน ขอดูงบประมาณว่ามีมากน้อย 
 เพียงใดถ้าเกิดเพียงพอก็สนับสนุนอย่างแน่นอน เพราะถือว่าเป็นอ านาจหน้าที่โดยตรง 
 ในการด าเนินการดังกล่าว และกรณีของท่านสุวรรณ์  มัธยันต์ จะให้เจ้าหน้าที่ไป 
 ตรวจสอบให้ และกรณีการพูดจาไม่ให้เกียรติสมาชิกฯมอบหมายให้ทางปลัดได้ 

ด าเนินการดูแลทักเตือนด้วย ส่วนในเรื่องของการช่วยค่าไฟฟ้า กรณีของหมู่ที่ ๖ ขอให้
ทางปลัดช่วยตอบด้วยว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว - ขอบคุณท่านนายกฯ ในส่วนของค่าไฟ ทางอบต.จ่ายให้ได้หรือไม่นั้นต้องดูว่าประปา 
  (ปลัด อบต.)  นั้นเป็นของ อบต.หรือไม่ถ้าเป็นก็สมารถจ่ายได้ หรือถ้าไม่เป็นแล้วทาง อบต.เราได้ 
 ประกาศให้เป็นไปแล้งแล้วหรือไม่ ถ้าประกาศแล้วก็สามารถด าเนินการจ่ายได้ และใน 
 ส่วนของ กรณีดังกล่าวนี้ ทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ก็ได้มาหารือกับข้าพเจ้าแล้ว ซึ่ง 
 แนะน าว่าน่าจะท ากล่องรับบริจาคค่าไฟ เชื่อว่าหลายท่านที่มาเอาน้ าจะช่วยสนับสนุน 
 อย่างแน่นอน ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านก็เห็นด้วย จึงขอแจ้งเพียงแค่นี้ครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายวิทยา  ชัยศิริ  ไมท่ราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  ต้องการซักถามเรื่องอ่ืนอีก  ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายวิทยา  ชัยศิริ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด  ต้องการซักถามเรื่องอ่ืนอีก  กระผมขอขอบคุณ 
(ประธานสภาฯ)  สมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

และกล่าวปิดประชุมเวลา16.00 น.  
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     ลงชื่อ   .............................................     ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
           (นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว) 
    เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 

* คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
                ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที ่๑ 
ประจ าป ี๒๕๖๓  วันที่  ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ท าการตรวจรับความถูกต้องการจดบันทึก  ใน
วันที่ ...................................................................ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
จ านวน   ๗  หน้า  พร้อมทั้งได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยแล้ว 

 
 ตรวจถูกต้อง 
 

ลงชื่อ ................................................ 
(น.ส.หทัยรัศ หยงสตาร์) 

ประธานคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ ......................................................... 
(นายเชย  หลักขัน) 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 

 
ลงชื่อ  ......................................................... 

(นายประสิทธิ์  จิโสะ) 
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

 

* สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ 
 ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 

     ลงชื่อ  ...................................................  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวิทยา  ชัยศิริ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


